

SMT – ถ้าผิด คิดจะเปลี่ยน...ก็โดน(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว... ถ้าเบา หน่อย ก็โดนค่า โดนว่า แล้วก็ก็มีชื่อเสียง(ไม่ใช่เสีย) ไป

เป็นเรื่องธรรมดาของคนทีวี่เคราะห์อยู่แล้วละครับ โดยเฉพาะ นักวิเคราะห์เนี่ย จะเสียเปรียบคนนอก หรือ คนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่อย่างหนึ่ง คือ แม้ถูก ถ้าไม่แจ่มจริงๆ ไม่ปังจริงๆ ไม่มีใครได้ยินซักเท่าไรหรือคนจะ แต่ถ้าผิดขึ้นมา แม้แค่ ทำเซ็มหล่นลงพื้น เสียจะดองอย่างกับฟ้าผ่าลงพสุธา กันเลยเชียวแหละ... ตั้งไปทั่ว ทั้งวงการ เหนือเมฆเข้าใจได้ดี เพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการนี้ ผ่านมาทั้งหมดทุกรูปแบบ ทำใจได้.. เอาเป็นว่า ลองทาลเล่นๆ กันหน่อยก็ดีนะครั้บ (วันนี้นอกเรื่องหน่อย) ว่ามีใครบ้าง ทีผิด แล้วไม่โดน(...?) หรือ ผิดแล้ว อาจจะแค่โดนเล็กๆ น้อยๆ ไม่ถึงขั้นฟ้าผ่า แล้วอย่างมาก็แค่เปลี่ยน หรือหาเหตุผลมาหักล้าง แล้วเอาไว้อ้อมโอกาส เหนือเมฆจะมาเฉลยให้ฟังนะ แต่เหตุผลเขาก็มีแหละ ซึ่งเรา ก็เข้าใจได้ดีเหมือนกัน..

วันนี้ จะขอแค่มาบอกกล่าวในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งเหนือเมฆก็เคยกล่าวเคยย้ายไป ออกจะบ่อยเหมือนกันว่า บางครั้ง ของแบบนี้ อาจจะต้องไปว่ากันหน้างานเสียด้วยซ้ำ นั่นหมายถึงแบบว่า ถ้าจะเล่นถึงกำไรระยะสั้นๆ แบบจบในวัน หรือ ถือซักวันสองวันอะไรทำนองนั้นนะครั้บ ส่วนการซื้อเพื่อจะ มองยาวๆ หน่อย ก็อาจจะไม่ต้องว่ากันหน้างานเสียเท่าไร แค่ว่าไปตามแผนทีวี่เคราะห์ไว้อย่างเคร่งครัด... ซึ่งถ้าใครอยากรู้อะไรของการวิเคราะห์หน้างาน ถ้ามีโอกาส เหนือเมฆก็อยากฝากให้ติดตามเหนือเมฆได้ที่เพจ TH UTRADE นั้นแหละครั้บ... เพราะทุกวันที่ LIVE ก็จะมีเวลาเลยไปให้เห็นการแก่งตัวราคาทีหน้างานด้วย

ดูตามเกม... จากวันวานที่ได้ไว้น้ำงานเลย เล่นแบบตามทีเฝ้าจับตามอง ซึ่งวันนี้ ก็อาจ

จะต้องมาว่ากันทีหน้างานอีกวันด้วยก็ได้ เพราะฟังจะเล่นเกมฝ่าแนวต้านมาวันแรก วันนี้ จะพักหรือไม่ รอด

แนวรับ : ... 7.40-7.20 หรือ ไม่ต่ำกว่า 7.15 จะสวยกว่า

เป้าหมาย : ... 8.50-9.00 และ อาจจะลุ้นได้ถึง 10.0 ได้ด้วย

Price Chart...(SMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SMT... คงเป็นรูปแบบ Price Pattern ทีเรา ท่านๆ ก็พอทราบหรือรู้ดีกันอยู่แล้วนะครั้บ และ เรื่องของรูปแบบ MA. ทีเหนือเมฆใช้มาอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีหลายแขนงหลายวิธีใช้... ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการวิเคราะห์ ทีอาจจะมึเป้าหมายต่างกันไปได้เช่นกัน และการหวังกำไรของแต่ละท่าน ก็อาจจะไม่เท่ากัน รวมไปถึง การรับความเสี่ยงของแต่ละคน ก็อาจจะไม่เท่ากัน การกำหนดทางหนี หรือที่เรียกว่า Cut Loss ก็จึงอาจจะไม่เหมือนกัน... ดังนั้น ส่วนของเหนือเมฆ อาจจะเป็แนวทางและตัวช่วยท่านนักเก็งกำไรหรือนักลงทุน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วกัน ซึ่งจะเลือกหรือไม่เลือก ก็ไม่เป็นไรครั้บ (ไม่ใช่บังคับ) วงการ ยังมีแง่งๆ อีกแยะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณืต่างๆทีปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิใช่วิตถุประสงค์เพื่อ ใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน